
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑๐ (สมัยสามัญประจำาปีครั้งท่ีหน่ึง) 

วันพธุที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทโีอที
จำากดั (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำาปีครั้งที่หน่ึง) 

ประธานฯ ได ้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหาร ือในเร ื่องตา่ง  ๆ ตาม
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๗  เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว
ประธานฯ ไดด้ำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี

(๑) กระทู้ถาม
      ๑.๑ กระทู้ถามสด

๑.๑.๑ กระท ู้ถาม เร ื่อง ป ัญหาผลกระทบกรณีกล ุ่มชาวประมงเร ียกร ้อง
ขอความเป็นธรรมเพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์การผ่อนปรนในการประกอบอาชพีประมงพื้นบ้าน โดย นางสาวไพลิน
เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ต ั้งกระทู้ถาม
ถาม รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   เนื่องจากรัฐมนตรตีิดราชการสำาคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้
ไปตอบในการประชุมครั้งต่อไป        

๑.๑.๒ กระทู้ถาม เรือ่ง ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหาร – ตำารวจ เพื่อกดดัน
ผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมือง ไม่ให้เคลื่อนไหวทางการเมืองอีก โดย นายรังสิมันต์  โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ต ั้งกระทู้ถาม ถาม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงกลาโหม 
(พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)

 หลังจากเกิดเหตุการณก์ารลอบประทุษร้าย นายสิรวิชญ์  เสรีธิวัฒน์ เมื่อวันที่ 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งสังคมได้ความสนใจต่อการคุกคามผู้เห็นต่างทางการเมืองเป็นอย่างมาก แม้จะยัง
ไม่เกิดการลอบประทุษร้ายขึ้นอีกนับจากนั้น แต่ยังคงปรากฎความเคลื่อนไหวจากฝา่ยเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งตำารวจ
และทหารในการกดดันไม่ให้ประชาชนแสดงออกหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองอีก ซึ่งการแสดงออก
หรือเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนพึงมี จึงสอบถามถึงสาเหตุการห้ามเคลื่อนไหว
ทางการเมือง รวมทั้ังการส่งเจ้าหน้าทีต่ำารวจและทหารคอยตดิตามประชาชนผู้แสดงออกหรือเคลื่อนไหว
ทางการเมือง

พลเอก ชัยชาญ  ชา้งมงคล รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมาย
ใหต้อบช ี้แจงว ่า  การเคล ื่อนไหวทางการเม ืองเป ็นส ิทธ ิเสร ีภาพในการแสดงออกของประชาชน
ตามกรอบรัฐธรรมนูญ โดยรัฐบาลยืนยันวา่การดำาเนินการดังกล่าวสามารถดำาเนินการได้ตามกรอบ
ของกฎหมาย สำาหรับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนน้ัน รัฐบาลคำานึงถึงหลักการเสมอว่า
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บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิเสรีภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งได้ดำาเนินมาตรการเชิงป้องกันเพื่อไม่ให้
เกิดกรณเีช่นนี้อีก ซึ่งสำานักงานตำารวจแห่งชาติได้เพิ่มจดุตรวจและสายตรวจเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ กรณี
ที่มกีารแสดงออกและกิจกรรมทางการเมืองแล้วประชาชนจะมีการรวมตัวอยู่เป็นจำานวนมากย่อมมีความเสี่ยง
ทีจ่ะเกิดเหตุ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน สำาหรับคดีนายสิรวิชญ์นั้น
คาดว่าเร็ว ๆ นี้ จะออกหมายจับได้ หลังจากสอบพยานไปทั้งสิ้น ๑๕ ปาก และสืบสวนไปมากแล้ว ทั้งนี้
ยืนยันวา่ เจา้หน้าที่ตำารวจไม่สามารถสั่งห้ามให้บุคคลงดการแสดงออกทางการเมืองหากเป็นการเคลื่อนไหว
ที่บริสทุธิ์ใจ และเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมทางการเมือง    

           ๑.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดซื้อเครื่องบินเจ็ทหรูของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
โดย นายจ ุลพ ันธ ์  อมรววิ ัฒน์ สมาชกิสภาผ ู้แทนราษฎร พรรคเพ ื่อไทย เป ็นผ ู้ต ั้งกระท ู้ถาม ถาม 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) 

ตามที่มีข่าวในหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องบินโดยสาร
ส่วนบุคคล โดยสำานกังานตำารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นที่วิพากษว์ิจารณใ์นวงกวา้งถึงความเหมาะสมในการใช้
งบประมาณของชาติ โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจตกตำ่าเช่นในปัจจุบัน จึงสอบถามถึงความจำาเป็นในการจัดซ้ือ
วา่คุ้มค่าหรือจำาเป็นหรือไม่ และสอบถามถึงงบประมาณในการจัดซื้อและบำาร ุงร ักษาทั้งหมด รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ในการจัดซ้ือ ตลอดจนภารกิจของเครื่องบินเจ็ท 

        พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมาย
ใหต้อบชี้แจงว่า สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ได้มีแผนในการจดัซื้อเครื่องบินเอนกประสงค์ เมื่อปี ๒๕๖๐ 
งบประมาณจำานวน ๔๕๒ ล้านบาท ซึ่งไดพ้จิารณาจดัหาเครื่องบินที่รองรับสำาหรับลำาเลียงขนส่งเวชภัณฑ์
เครื่องอุปโภคบริโภคทางอากาศฉุกเฉินและส่งกลับทางการแพทย์ได้อย่างน้อย ๑ ราย ขนส่งบุคคลได้
ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และมีวิสัยการบินระยะไกลไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งภารกิจตามแนวชายแดน
ซึ่งบางแห่งจะมีสนามบินที่มีระยะลานบินสั้น และจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้ปรับวงเงินงบประมาณ 
๑,๒๐๐ ลา้นบาท ซึ่งเครื่องบินที่จัดซื้อราคา ๑,๑๖๒ ล้านบาท ใช้ในภารกิจต่าง ๆ ไปแล้วจำานวน ๖๖ ครั้ง 
แบ่งเป็นในประเทศจำานวน ๖๓ ครั้ง และตา่งประเทศจำานวน ๓ ครั้ง ในส่วนของภารกิจในต่างประเทศนั้น
อาท ิ ภารกจิดา้นการป ้องก ันและปราบปรามอาชญากรรม ภารก ิจดา้นความม ั่นคง และภารกจิ
ดา้นค้ามนุษย์ รวมค่าใช้จา่ยในปีที่ผ่านมาจำานวน ๕.๒ ล้านบาท ในสว่นของการบำารุงรักษานั้นได้จัดหา
บริษัทมารับผิดชอบเรื่องอะไหล่และการซ่อมบำารุงในชว่งเวลา ๒ ปี ทั้งนี้ การจัดซื้อเครื่องบินดังกลา่ว
ใช้งบประมาณมากกว่า ๑,๐๐๐ ลา้นบาท เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้สำานัก
งบประมาณ กระทรวงการคลังพิจารณากอ่นเสนอคณะรัฐมนตรี และหลังจากทำาสัญญาซื้อขายแล้ว สำานักงาน
ตำารวจแห่งชาติได้ส่งเรื่องให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยืนยันวา่การดำาเนินการตา่ง ๆ นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ตรวจสอบความเหมาะสมของราคาแล้ว

       ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป
  ๑.๒.๑ กระท ู้ถาม เร ื่อง มาตรการในการแก ้ป ัญหาข ้าราชการคร ู โดย 

นายครูมานติย์  สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสรุ ินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ต ั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ

  เลื่อนการพจิารณาไปในคราวถัดไป
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  ๑ .๒ .๒  ก ร ะท ู้ถ า ม  เร ือ่ ง  พ าน ไ หว ้ค ร ู -  ล ้อ ก า ร เ ม ือ ง  เ ด ็ก ค ดิ เ อ ง ไ ด ้
ผ ู้ใหญ่อยา่กลัว โดย นายนิยม  เวชกามา สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

   เลื่อนการพจิารณาไปในคราวถัดไป
 ๑.๒.๓ กระท ู้ถาม  เร ื่อง  การก ่อสร ้างพพิ ธิภ ัณฑ ์บ ้านดอนธงช ัย  ต ำาบล

สว่างแดนดิน อำาเภอสวา่งแดนดิน จังหวดัสกลนคร โดยนางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถาม นายกรัฐมนตรี

  ดว้ยโครงการการอนุรกัษ์และพัฒนามรดกโลกบ้านเช ียง ที่บ ้านดอนธงชัย 
ตำาบลสว่างแดนดิน อำาเภอสวา่งแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้มีการศึกษาทางโบราณคดพีบหลักฐานว่า เนินดิน
ในวัดชัยมงคลมกีารตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในช่วงสมัยก่อนประวตัิศาสตร์ตั้งแต่ ๑,๘๐๐ – ๓,๘๐๐ ปีมาแล้ว
โดยใช้เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและฝังศพ ซึ่งจากการขุดค้นของกรมศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จำานวน ๒๐ หลุม
ได้ข้อสรุปว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ม ีศักยภาพและความเหมาะสมในการจดัตั้งเป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง
และศูนย์ศึกษาแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงที่บ้านดอนธงชัยอกีแห่งหนึ่ง จึงต้องการที่จะใหด้ำาเนินการก่อสรา้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้มีความสมบูรณ์ที่สดุ เพื่อเป็นสถานที่ศ ึกษา ท่องเที่ยว และอนุร ักษ์
ในคราวเดียวกันและเพื่อประโยชน์อันยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นตลอดไป จึงขอสอบถามถึงนโยบายอนุรักษ์
และพัฒนามรดกโลกบ้านเชียงที่บ้านดอนธงชัยของรัฐบาล

 นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมาย
ใหต้อบกระทู้วา่ รัฐบาลไดต้ระหนักถึงศักยภาพของแหล่งโบราณคดโีครงการการอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลก
บ้านเชียงที่บ้านดอนธงชัย และได้เสนอต่อองค์การยูเนสโกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่ยังไม่ไดร้ ับ
การตอบรับ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีโครงการที่จะจัดตั้งพพิธิภัณฑ์และเตรียมเปิดบริการหลายแห่ง อาทิ พพิธิภัณฑ์
ภัยพิบัติสินามิ และพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อ ัลกุรอาน จังหวัดนราธิวาส 
ซึ่งจะเปิดในปี ๒๕๖๔ รวมทั้งพพิิธภณัฑ์เครื่องทองในจังหวัดตา่ง ๆ สำาหรับพพิิธภัณฑ์บ้านดอนธงชัย 
จังหวัดสกลนครน้ัน ทางกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเน่ือง มีการประกาศข้ึน
ทะเบียนในปี ๒๕๔๒ และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี ๒๕๕๕ ว่าจะทำาโครงการนี้ในวงเงิน ๒๗๐ ล้านบาท 
แตใ่นขณะนั้นมีเพียงกรอบโครงการครา่ว ๆ ยังไม่มีแผนงานที่ชดัเจน ต่อมาในปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ได้มี
การขุดค้นเพิ่มเติมและพบโบราณวตัถุต ่าง ๆ เป็นจำานวนมากซึ่งได้นำาเก็บรักษาไวท้ ี่จ ังหวดัขอนแก่น 
และในอนาคตเมื่อมีพพิธิภัณฑ์บ้านดอนธงชัยแล้วจะนำาโบราณวัตถุเหล่านี้กลับมาที่บ ้านดอนธงชัย 
ทั้งนี้ ปัญหาที่ประสบคือเรื่องของที่ดินเนื่องจากมีการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจำานวน ๑๖ ไร่ 
และจะต้องมกีารซื้อที่ด ินเพิ่มเติมเพื่อทำาทีจ่อดรถซึ่งราคาที่เสนอมานั้นสูงเกินกวา่ที่ส ำานักงบประมาณ
จะตั้งให้ได้ อีกทั้งจะต้องย้ายศาลาการเปรียญซ่ึงใช้งบประมาณจำานวน ๙ ลา้นบาท โดยเจา้อาวาสและชาวบ้าน
ในชุมชนไม่ต้องการให้ย้าย ในการนี้ ได้มีการลงพื้นที่และประชุมหารือร่วมกันระหว่างผูว้ ่าราชการจังหวัด
องคก์ารบริหารสว่นตำาบล องคก์ารบริหารส่วนจังหวดั การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำานกังบประมาณ 
และชาวบ้านในชุมชน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า วัดและแหล่งโบราณคดีสามารถอยู่ด้วยกันได้ สำาหรับงบประมาณ
ในการจัดซ้ือที่ดินเพิ่มเติมน้ันทางผูว้่าราชการจังหวัดจะจัดหางบประมาณในสว่นน้ี รวมทั้งให้กำาหนดขอบเขต
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ของพื้นที่ที่จะขุดค้นเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ ได้นำาข้อสรุปตา่ง ๆ ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จดัทำาแผนงานและงบประมาณโครงการก่อสรา้งพพิิธภัณฑ์บ้านดอนธงชัยให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓ เดือน เพื่อจะได้สามารถดำาเนินโครงการได้ภายใน ๕ ปี

 ๑.๒.๔ กระทู้ถาม เร ื่อง ความค ืบหน้าของร ่างพระราชบัญญัต ิป ้องก ันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... โดย นายอาดิลัน  อาลอีิสเฮาะ สมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรฐัมนตรี 

 เลื่อนการพจิารณาไปในคราวถัดไป
 ๑.๒.๕ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาขาดแคลนนำ้าและการพัฒนาแหล่งนำ้าในเขต

ตำาบลหนองไฮ อำาเภอสำาโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมคิด  เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

  เลื่อนการพิจารณาไปในคราวถัดไป
  ๑.๒.๖ กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างถนนและสะพานสายเลี่ยงเมืองในเขตเทศบาล

เมืองพิบูลมังสาหาร จังหวดัอุบลราชธานี โดย นางสาวแนน บุณย์ธิดา  สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ ถาม นายกรัฐมนตรี

           อำาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวดัอุบลราชธานี เป็นเมืองศูนย์รวมทางเศรษฐกิจ
ด้านตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นศูนย์กลางการคา้ระหวา่งประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีถนนทางหลวง ทล. ๒๑๗ ซึ่งมีผิวถนนเป็น ๔ ช่องจราจร ผา่นเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร ไปอำาเภอสิร ินธร ผา่นด่านช่องเม็กเข้าไปเมืองปากเซ แขวงจำาปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธ ิปไตยประชาชนลาว ทางหลวงอ ีกเส ้นหนึ่งแยกจากทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ท ี่เทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหารข้ามสะพานข้ามแม่นำ้ามูลไปเชื่อมทางหลวงหมายเลข ทล . ๒๒๒๒ ไปอำาเภอโขงเจียม
อำาเภอศรีเมืองใหม่ จรดแม่นำ้าโขงที่อำาเภอโพธิ์ไทร อำาเภอนาตาล อำาเภอเขมราฐ รองรับโครงการก่อสรา้ง
สะพานข้ามแม่นำ้าโขงไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยในแต่ละปีจะมีประชาชนใช้เส้นทาง
ดังกล่าวเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติของทั้งสองประเทศ และทำาการคา้ขาย ขนส่งสินค้า
ผา่นแดนเข้าออกระหว่างประเทศมีมูลค่าสินค้าผา่นแดนที่ดา่นช่องเม็กปีละหลายหมื่นล้านบาท ทำาให้ทางหลวง
ที่ผา่นเทศบาลเมืองพ ิบ ูลมังสาหาร จ ังหวดัอ ุบลราชธานี มกีารจราจรที่ค ับค ั่ง  รถต ิดเป ็นระยะทาง
หลายกิโลเมตร ซึ่งในแต่ละปีได้เกิดอุบัติเหตุบนถนนทำาให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรพัย์สิน
เสียหายบ่อยครั้ง จึงสอบถามถึงนโยบายก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแม่นำ้ามูลของรัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นถนนเลี่ยงเมืองรอบนอกเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจน
นโยบายการขยายถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ สายตาลสุม – โขงเจียม ให้เป็นผิวจราจรขนาด 
๔ ช่องจราจรตลอดสาย

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไดร้ับมอบหมาย
ใหต้อบกระทูว้า่ ปัญหาเมืองแออัดและการจราจรติดขัดในตัวเมืองนั้นเป็นปัญหาในเกือบทุกจังหวัด 
ซึ่งเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารก็เช่นเดียวกัน โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ให้ความสำาคัญ
ในเรื่องการตัดถนนเลี่ยงเมืองใหม่ และในหลายจังหวัดยังอยู่ในระหวา่งการก่อสร้าง หรือในกรณีที่จำาเป็น
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กจ็ะทำาถนนวงแหวน โดยในบางจังหวัดมีถนนวงแหวนครบทุกดา้นแล้ว อาทิ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจาก
มีปร ิมาณการจราจรท ีค่ ับค ั่ง   ส ำาหร ับการก ่อสร ้างถนนและสะพานสายเล ี่ยงเม ืองในเขตเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหารน้ัน ได้บรรจุไว้ในแผนงานก่อสรา้งทางเลี่ยงเมืองทางดา้นทิศใต้เพื่อเชื่อมทางหลวงหมายเลข
๒๑๗ เพื่อแบ่งเบาการจราจรในเขตเมือง นอกจากนี้ ยังมีแผนการกอ่สร้างทางเลี่ยงเมืองทางดา้นเหนือ
ซึ่งเป็นทางหลวงชนบทด้วย อกีทั้งยังได้กลา่วถึงการขยายถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ สายตาลสุม –
โขงเจียม ว่าการขยายถนนในเมืองนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากติดบ้านเรือนของประชาชนทั้งสองฝั่ง ดังนั้น
เพื่อให้การจราจรคล่องตัว ทางจังหวดัอาจจะต้องจดัระเบียบการใช้ถนน โดยบางเส้นทางต้องห้ามรถบรรทุก
ขนาดใหญ่เข้ามาใช้เพื่ออำานวยความสะดวกให้รถขนาดเล็ก อยา่งไรกต็าม หากพื้นที่ใดมพีื้นที่เพียงพอ
ต่อการขยายถนน ทางกระทรวงคมนาคมกจ็ะดำาเนินการขยายถนนให้ได้
   ๑.๒.๗ กระทู ้ถาม เร ื ่อง  การขึ้นราคานำ้ามันปาล์ม โดย นางมนพร  เจริญศรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการคา้ภายใน
ได้มีคำาสั่งไปยังห้างสรรพสินคา้ ห้างคา้ปลีก รา้นค้ารายย่อย ให้ยกเลิกการทำาโปรโมชั่นนำ้ามันปาล์มขวดลิตร
ที่ใช้ในการบริโภคจากเดิมราคาขายขวดละ ๒๔ - ๒๕ บาท ให้ปรับราคาขึ้นเป็นขวดละ ๓๔ - ๓๖ บาท
เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตปาล์มตกตำ่า ทำาให้ราคานำ้ามันปาล์มสูงขึ้นถึง ๑๐ บาท ซึ่งในความเป็นจริงขณะนี้
ราคาผลผลิตปาล์มยังคงราคาอยู่ที่ ๓.๒๐ บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งหากรัฐบาลปรับราคาขึ้นแล้ว ราคาผลผลิต
ของปาล์มตามควรจะเป็นกิโลกรัมละ ๕.๑๖ บาท ต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับนำ้ามันปาล์มขนาดขวดลิตร ซ่ึงจะใช้
ผลปาล์มในปริมาณ ๖ กโิลกรัมต่อขวด ดังนั้นเมื่อปรับราคาขึ้นแล้วจึงต้องบวกราคาปาล์มเพิ่มขึ้นอีก
กิโลกรัมละ ๑.๖๖ บาท รวมเป็น ๕.๑๖ บาท ต่อกิโลกรัม อีกทั้งขณะนี้ผลผลิตปาล์มเริ่มลดปริมาณลง
จากตลาด การปรับราคาขึ้นดังกล่าวทำาให้นายทุนไดร้ับผลประโยชน์ ซึ่งที่ผ่านมานำ้ามันปาล์มราคาขวดละ
๒๔ บาท จึงอาจทำาให้ไดก้ำาไรน้อย แตพ่อเพิ่มราคาขึ้นมาอกี ๑๐ บาท ทำาให้ผู้บริโภคไดร้ับความเดือดร้อน
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชพีค้าขายที่ไม่สามารถเพิ่มราคาขายได้ เนื่องจากมตี ้นทุนสูง 
จึงสอบถามถึงนโยบายที่จะทำาให้นำ้ามันปาล์มมรีาคาถูกลง รวมถึงมาตรการตรวจสอบผู้ประกอบการค้าปลีก
ขนาดใหญ่ว่ามีการกักตุนนำ้ามันปาล์มหรือไม่

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร ร ัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไดร้ ับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า รัฐบาลตระหนักดวี่านำ้ามันปาล์มเป็นพืชสำาคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะทางภาคใต้
โดยได้พยายามบริหารจัดการให้เกิดความเป็นธรรมต่อทกุภาคส่วน แต่เนื่องจากสถานการณ์เมื่อปี ๒๕๖๑ –
๒๕๖๒ มีปริมาณผลผลิตปาล์มเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคยเป็น ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศทีร่้อนจดัจึงทำาให้
ผลปาล์มสุกเรว็ ซ ึ่งร ัฐบาลได ้ใช ้มาตรการต่าง ๆ ทีจ่ะทำาใหร้าคาสูงขึ้นโดยไม่ให้กระทบทั้งผ ู้บร ิโภค
และผู้จำาหน่าย อีกทั้งยังไม่สามารถส่งออกผลปาล์มได้เนื่องจากประเทศที่เป็นผู้ส่งออกไม่รับซื้อผลปาล์ม
โดยเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรปที่มีกฎหมายลดการใช้นำ้ามันปาล์มดิบไปทำาไบโอดีเซล ประกอบกับประเทศ
ผู้ผลิตรายใหญ่ได้เพิ่มผลผลติในประเทศของตนเอง ส่งผลให้ราคานำ้ามันปาล์มในตลาดโลกตกลงอย่างมาก 
ดังนั้นรัฐบาลจึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดยนำาปริมาณนำ้ามันปาล์มส่วนเกินออกจากระบบ และได้หารือกับโรงงาน
สกดันำ้ามันปาล์ม สมาคมโรงกลั่นนำ้ามันปาล์ม กลุ่มเกษตรกร กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝา่ยผลติ และ
ทกุภาคสว่น เพื่อรว่มมือกันไม่ให้ราคาตกตำ่าลงไป ซ่ึงกระทรวงพลังงานสามารถนำาปริมาณนำ้ามันปาล์มส่วนเกิน
ออกจากระบบในระยะแรก ๑.๖ แสนตัน และยังมีระยะที่สองทีจ่ะดำาเนินการต่อไป 



 - ๖ -

(๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม
     รับทราบเรื่องวุฒิสภาไดพ้ิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

สำานักงานศาลยตุิธรรม สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
     ที่ประชุมรับทราบ
(๓) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
     ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. ซ่ึงคณะกรรมาธกิารวิสามัญยกรา่ง

พิจารณาเสรจ็แล้ว
      นายวเิชียร ชวลติ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. ได้นำาเสนอรา่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. ต่อที่ประชุม 
ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 
๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธกิารวิสามัญ จำานวน ๓๘ คน เพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. โดยกำาหนดการพิจารณายกรา่งให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน ต่อมาที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ได้ลงมติให้ขยายเวลาในการดำาเนินงานออกไปอีกหนึ่งครั้ง คือ ๒๐ วัน โดยสิ้นสุดในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ซ่ึงคณะกรรมาธิการฯ ไดพ้ิจารณารา่งข้อบังคับดังกล่าวเสร็จแล้ว จึงนำาเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา
      สมาชกิได ้อภ ิปรายแสดงความค ิด เห ็นและให ้ข ้อส ัง เกตต ่อร า่ งข ้อบ ังค ับฯ  
โดยประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ และกรรมาธกิารวิสามัญฯ ได้รว่มกันชี้แจงในประเด็นตา่ง ๆ จากนั้น
ที่ประชุมได้มีมตริับหลักการร่างข้อบังคับฯ ดว้ยคะแนน ๔๖๑ เสียง โดยได้มีสมาชิกฯ เสนอต่อที่ประชุมขอให้
ตั้งคณะกรรมาธกิารเต็มสภาเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับฯ ซึ่งที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย ในการน้ี ประธานฯ จึงได้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งต่อไป  
      

ปิดประชุมเวลา  ๒๐.๕๔    นาฬิกา

********************


